

Tam Kỳ, ngày 11 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội Quý I/2025

Thực hiện báo cáo tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội Quý I/2025 theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG, TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI

Trong quý I/2025, tình hình đời sống Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố ổn định; Thành phố tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2025; chỉ đạo các hoạt động chào mừng năm mới dương lịch; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo tổ chức chăm lo Tết cho các tầng lớp Nhân dân; tổ chức các hoạt động vui Xuân - Đón Tết Nguyên đán Ất Ty - 2025 đặc biệt, thành phố tổ chức trang trí khu vực Quảng trường 24/3, linh vật năm Ất Ty- 2025 và bắn pháo hoa đêm giao thừa tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân thành phố và du khách đến vui chơi trong những ngày Tết. Nhìn chung, công tác chăm lo Tết, an sinh xã hội trước, trong và sau Tết được tập trung chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển; các địa phương chỉ đạo Nhân dân chuẩn bị các điều kiện để ra quân sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm. Nhân dân vui mừng trước những thành tựu đạt được trong năm 2024 của đất nước, tỉnh và thành phố Tam Kỳ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền; toàn thành phố tích cực thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội năm 2025⁽¹⁾.

Tuy nhiên, việc triển khai các đề án sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như thực hiện nội dung Kết luận 126-KL/TW, ngày 14/02/2025 và Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã có tác động rất lớn đến tình hình đời sống Nhân dân nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan hành chính nói riêng, với tâm trạng vừa phấn khởi trước sự quyết tâm, quyết liệt “chuyển mình” cho “Kỷ nguyên mới” của đất nước nhưng theo

⁽¹⁾ Báo cáo số 81/BC-MTTQ-BTT ngày 05/02/2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

đó cũng có những lo lắng, trăn trở về công việc, việc làm trong thời gian đến sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Việc Bộ Công an bỏ công an cấp huyện để tăng cường công an chính quy, cùng các thủ tục hành chính chủ yếu được điều chỉnh giao cho công an cấp xã đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Tình hình thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến chăn nuôi, gieo sạ, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố, đặc biệt các xã vùng đông đã gây khó khăn chung cho đời sống Nhân dân.

II. VẤN ĐỀ NHÂN DÂN QUAN TÂM KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị đối với Trung ương

Hiện nay mức đóng tham gia Bảo hiểm y tế đã tăng nhưng việc khám chữa bệnh chưa đảm bảo yêu cầu, vẫn còn tình trạng người bệnh phải mua thuốc ngoài do bệnh viện không có thuốc⁽²⁾. Đề nghị Trung ương có biện pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.

Tiếp tục quan tâm thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ nghỉ, nghỉ hưu trước tuổi khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

1. Kiến nghị đối với Tỉnh

- Sớm triển khai nghĩa trang vùng Đông để Nhân dân có nơi chôn cất người chết, cải táng Mồ mả, đồng thời có chính sách triển khai thực hiện dự án hỏa táng người chết để bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất⁽³⁾.

- Quan tâm, giải quyết phần đất vườn chưa được bồi thường tại Dự án khu phố chợ Trường Xuân, tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở, tách thửa⁽⁴⁾.

- Trên địa bàn xã Tam Thăng: Đề nghị quan tâm bố trí vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư các hạng mục giao thông khớp nối khoảng 1km còn lại của đường trục chính Khu Công nghiệp Tam Thăng từ Quốc lộ 1A xuống đường Võ Chí Công; đồng thời, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường. Điều chỉnh quy hoạch các dự án chậm triển khai trên các phân khu để triển khai dự án mang tính khả thi hơn đồng thời, tạo điều kiện cho xã quy hoạch khu dân cư nhà ở cho công nhân và khu vui chơi giải trí phức hợp và sớm thống nhất bố trí đất để xây dựng chợ Trung tâm xã⁽⁴⁾.

- Hiện nay, chế độ thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh Hùng quá thấp; Bảo hiểm y tế cho gia đình chính sách chỉ được khám, chữa bệnh ở tuyến huyện, đề nghị Tỉnh quan tâm⁽⁵⁾.

⁽²⁾ Cử tri xã Tam Phú, phường An Phú.

⁽²⁾ Cử tri các xã Tam Phú, xã Tam Thăng, xã Tam Thanh và phường An Phú.

⁽³⁾ Cử tri phường Trường Xuân.

⁽⁴⁾ Cử tri xã Tam Thăng.

⁽⁵⁾ Cử tri xã Tam Phú.

- Tình hình dịch sởi đang diễn ra ở một số huyện trong tỉnh, hiện người dân thành phố lo ngại, đề nghị Tỉnh có biện pháp thông tin, tuyên truyền cách phòng chống và thực hiện phòng dịch hiệu quả tránh dịch lây lan diện rộng.

2. Kiến nghị đối với thành phố

2.1. Về tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân

Những quy định mới về khai thác, đánh bắt trên biển đối với các phương tiện khai thác giả cào đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho ngư dân xã Tam Thanh, qua đó số lượng phương tiện được tham gia khai thác đánh bắt trên từng chuyến giảm so với trước đây⁽⁶⁾.

Năm 2020, UBND thành phố có thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các hộ dân phường Hòa Hương phát triển kinh tế vườn theo Đề án phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020, UBND phường Hòa Hương đã khảo sát lựa chọn một số hộ gia đình nhận hỗ trợ cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, qua đó địa phương có hợp đồng mua giống cây ăn quả của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh để hỗ trợ cho các hộ dân, tuy nhiên đến nay đã hơn 4 năm nhưng các các loại giống Bưởi này vẫn không ra quả, đề nghị UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và có giải pháp kịp thời⁽⁷⁾.

Trên địa bàn xã Tam Phú: Tình hình sử dụng ghe máy có công suất lớn để khai thác hén mang tính hủy diệt làm ảnh hưởng đến sự sinh sản tự nhiên của hén còn diễn ra trên địa bàn xã Tam Phú, đề nghị thành phố có biện pháp xử lý.

2.2. Chế độ chính sách

Trong quý I/2025, UBND thành phố không cấp kinh phí hoạt động cho các Hội xã hội thành phố, bên cạnh đó việc chi kinh phí phụ cấp tháng cho cán bộ Chủ tịch, các Hội xã hội ở các xã, phường chưa thống nhất (*có địa phương áp dụng mức lương cơ bản cũ: phường An Sơn, An Phú... có địa phương áp dụng mức lương cơ bản mới: Hòa Thuận..., có một số địa phương không chi phụ cấp từ đầu năm đến nay: phường An Xuân, , phường An Mỹ, phường Hòa Hương, xã Tam Thanh ...*) nên ảnh hưởng rất lớn đến phong trào chung và hoạt động thường xuyên của các Hội xã hội từ thành phố đến các xã, phường, đề nghị UBND thành phố kịp thời quan tâm.

Đề nghị thành phố có hướng giải quyết, hỗ trợ chế độ đối với lực lượng Thanh niên xung phong tham gia xây dựng hồ Phú Ninh.

2.3. Y tế, Giáo dục

Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2025 nhưng đến nay thực tế

⁽⁶⁾ Cử tri xã Tam Thanh.

⁽⁷⁾ Cử tri phường Hòa Hương.

trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm, đề nghị ngành chức năng thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý theo đúng quy định⁽⁸⁾.

2.4. Xây dựng cơ bản, hệ thống giao thông, lưới điện, nước sạch

Cử tri phường Hòa Thuận: Tuyến đường Tam Kỳ - Phú Ninh, đoạn từ nhà ông Hậu đến cầu Tây Yên chưa có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa lớn nước tràn vào nhà các hộ dân, đề nghị thành phố quan tâm có phương án xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường. Sớm triển khai dự án Khu dân cư khôi phục Mỹ Thạch Trung – phường Hòa Thuận, ưu tiên là mở rộng đường bê tông tại Tổ 4, Tổ 5 trước để tạo thuận lợi cho Nhân dân lưu thông.

Cử tri phường An Phú: Đề nghị thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai thi công và hoàn thành tuyến đường từ Ngã ba bà Tá đi ĐX3; Hiện còn 16 hộ dân thuộc diện tái định cư dự án cầu Kỳ Phú 1 & 2 (giai đoạn 1,2,3) chưa được giải quyết bố trí đất tái định cư; Trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh Tùng đã cưỡng chế nhà nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thu hồi đất, đề nghị thành phố sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Cử tri phường Tân Thạnh: Đề nghị thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị Kiều mẫu Tây Bắc để bà con Nhân dân ổn định cuộc sống, trong đó tập trung hoàn thiện khu tái định cư phía Bắc (sát bờ kè); Dự án san lấp mặt bằng công viên dưới nước đường Hồ Nghinh đã dừng thi công quá lâu, mặc dù đã bàn giao mặt bằng đảm bảo cho chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển; Công tác đền bù dự án đường nối Lam Sơn – Trần Đại Nghĩa kéo dài, Nhân dân đề nghị sớm giải quyết và áp dụng giá đền bù thỏa đáng để Nhân dân ổn định cuộc sống. Trên địa bàn phường hiện nay vẫn còn nhiều lối thoát hiểm chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước kết hợp làm lối thoát hiểm (KDC số 6, khối phố Mỹ Thạch Trung) đề nghị UBND thành phố sớm chỉ đạo các ngành chức năng sớm khảo sát để đầu tư theo nội dung Kết luận số 459/TB-UBND ngày 11/5/2023 của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Trung Hậu tại buổi làm việc với UBND phường Tân Thạnh về công tác quản lý TTĐT; Đề nghị thành phố có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng bèo, lục bình phủ kín sông Bàn Thạch, gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong thời gian qua.

Đề nghị thành phố quan tâm và có phương án lắp điện chiếu sáng tại tuyến chính khu công nghiệp Tam Thăng để hạn chế tai nạn giao thông, do hiện nay lượng lưu thông của công nhân rất đông, giờ tan ca vào ban đêm các tuyến này không có điện đường.

Cử tri xã Tam Ngọc: Các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn được xây dựng nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nhưng thực hiện theo Nghị quyết số 269/HĐND thành phố, địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động xã hội hóa nhằm mở rộng, nâng cấp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

⁽⁸⁾ Cử tri phường Hòa Hương.

nâng cao của địa phương cũng như vấn đề lưu thông của Nhân dân; Một số dự án, công trình giao thông nông thôn được đấu thầu nhiều năm trước nhưng đến nay chưa hoàn thành, tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

III. KẾT QUẢ TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN

Trong thời gian qua, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm phản ánh, kiến nghị với Trung ương, với tỉnh và thành phố đã được trả lời tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội; các ngành, các cấp đã có các văn bản trả lời, giải trình cụ thể như:

- Công văn số 6619/LĐTBXH-VP ngày 26/12/2024; Công văn số 6626/LĐTBXH-VP, ngày 26/12/2024 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

- Công văn số 10564/BKHĐT-TH, ngày 20/12/2024; Công văn số 7939/BNV-CTTN, ngày 06/12/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

- Công văn số 146/BYT-VPB1, ngày 07/01/2025; Công văn số 122/BYT-VPB1, ngày 07/01/2025 của Bộ Y tế trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

- Công văn số 1102/BNV-BVTV, ngày 17/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

- Công văn số 7939/BNV-CTTN, ngày 06/12/2024 của Bộ Nội vụ về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

- Thông báo số 481/TB-UBND ngày 25/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan để nghe báo cáo các nội dung vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 29/2024/NQ HĐND ngày 24/10/2024 của HĐND tỉnh Quy định một số mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nội dung các báo cáo trả lời, giải trình của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã được đăng tải trên mục “Tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri” trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tổng hợp giải thích, tuyên truyền để Nhân dân biết, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình thực hiện sau kiến nghị.

Trên đây là báo cáo tình hình dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân quý I năm 2025. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ban Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố và các ban, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận :

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban TG–TC–DT–TG tỉnh;
- Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ;
- UVUB MTTQ Việt Nam thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường;
- Lưu: VP–VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thu Hiền